



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

.. ข่าวเด่นในฉบับ ..

⇒ ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มรพส.
เชิญคณาจารย์ร่วมพิธีไหว้ครู - สุขวัญ ปี๕๕
มรพส.ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนเพชรกาชะลอง
กำหนดจัดประชุมเชียร์ ไม่เกิน ๑๘.๓๐ น.
สวบ.เชิญชมนิทรรศการประชาคมอาเซียน

ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามที่ ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนั้น นับจากนี้ไป มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน ก่อนอธิการบดีจะหมดวาระ ซึ่งในช่วงนี้ อยู่ในระหว่างการนำข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกัลนกรองฯ หากมีการแก้ไขใด ๆ
จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ทันภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ในช่วงดังกล่าวด้วย

หลังจากนั้น ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการประกาศรับสมัคร ห้างเสียง
แสดงวิสัยทัศน์ และดำเนินการสรรหาฯ ทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จ เพื่อสรุปและนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ลงมติเลือก
อธิการบดีในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

สำหรับรายละเอียดความคืบหน้า ข่าวสารศรีพิบูลฯ จะติดตามและนำมาเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

๒๘ มิถุนายน มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู - สุขวัญ ประจำปี ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู - สุขวัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน
๒๕๕๕ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยแบ่งเป็น พิธีไหว้ครู ๓ รอบ

รอบที่ ๑ นักศึกษาใหม่ รหัส ๕๕ ทุกคน จำนวน ๓,๓๐๐ คน พร้อมกันเวลา ๐๗.๐๐ น. / พิธีเปิดเวลา ๐๘.๓๐ น.

รอบที่ ๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ คณะครุศาสตร์, มนุษยศาสตร์ฯ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๔,๐๐๐ คน
พร้อมกันเวลา ๑๐.๐๐ น. / ประธานจุดธูปเทียน (พิธีเปิด) เวลา ๑๐.๓๐ น.

รอบที่ ๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ คณะวิทยาการจัดการ, วิทยาศาสตร์ฯ, เทคโนโลยีการเกษตรฯ จำนวน ๓,๙๔๐ คน
พร้อมกันเวลา ๑๒.๓๐ น. / ประธานจุดธูปเทียน (พิธีเปิด) เวลา ๑๓.๐๐ น.

พิธีสุขวัญ นักศึกษาใหม่ รหัส ๕๕ ทุกคน จำนวน ๓,๓๐๐ คน พร้อมกันเวลา ๑๕.๓๐ น.

จึงขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ และนัดหมายให้ตัวแทนห้องที่ถือพานไหว้ครูทุกห้อง ทุกชั้นปี เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ และขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการหอพักทะเลแหวกนิเวศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี** พร้อมด้วย **ผศ.สมบัติ พรหมแสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.นิวัต วัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และทีมงานหอพัก** ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล ซึ่งทางทีมคณะศึกษาดูงานได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภายหลังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ณ ส่วนวังจันทน์ โดยมี **อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ** ร่วมให้การต้อนรับ

สำนักวิทยบริการฯ ตื่นตัวพร้อมให้ความรู้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชม “นิทรรศการประชาคมอาเซียน”



ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ แจงให้ทราบว่า ตามที่ประเทศไทยร่วมกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ หรือในอีก ๓ ปีข้างหน้านี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ที่จะมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการเมือง ด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัด **“นิทรรศการประชาคมอาเซียน”** ขึ้น โดยมีการจัดแสดงหนังสือ วีดีทัศน์ ธงชาติ และการแต่งกายประจำประเทศต่างๆ ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง ๑๐ ประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ เป็นที่รู้จัก เป็นที่รับทราบ เป็นการวางพื้นฐานองค์ความรู้ และการสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และประชาชนในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้ามาใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ที่ **สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บริเวณอาคาร ๑ ชั้น ๑** ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มรพส. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุนเพชรกาชะลอง มุ่งผลิตผู้ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคต



เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาชะลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ท ๒๐๙ อาคารที่ปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาส

ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะที่เปิดสอนหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด
ใด ๆ ซึ่งในปัจจุบันจากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษทางวิทยาศาสตร์
มีแนวโน้มที่จะเลือกเข้าศึกษาในคณะที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ลดลงทุกปี เนื่องจากส่วนใหญ่จะเลือก
ศึกษาในสาขาที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูง ทำให้ประเทศชาติขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ
จึงได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยเปิดรับนักศึกษาทุนเพชรกาชะลอง ในปีแรก ๗๐ ทุน และปีต่อ ๆ มาปีละ ๕๐ ทุน เพื่อ
รองรับความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังมีนโยบาย
ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทุนดังกล่าวที่เรียนดี อยู่ในเกณฑ์ ได้รับเกียรตินิยม เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา
ขาดแคลนของมหาวิทยาลัย และกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนเพชรกาชะลองในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี
เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี, ผศ.ดร. ชุมพล เสมอพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.สาคร
สร้อยสังวาลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, อ.เพียรพิน ก่อวุฒิพงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และในช่วงบ่ายนักศึกษาทุนฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา โดยการพัฒนาอาคารวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

สถานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษ

และสโมสรนักศึกษทั้ง ๖ คณะ ร่วมประชุมและกำหนดการจัดกิจกรรม ประชุมเชียร์ ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๕ ห้ามเกินเวลา ๑๘.๓๐ น.

นายวัฒนา กระจายทอง ประธานสถานักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า สถานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารกิจกรรม
นักศึกษ และสโมสรนักศึกษคณะต่าง ๆ ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ และสรุปกำหนดการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์
ของสโมสรนักศึกษและคณะ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่เกินเวลา ๑๘.๓๐ น.
ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษได้รับทราบ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะ	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	สถานที่จัด (กรณีฝนตก)
ครุศาสตร์		X	X	X		ศูนย์กีฬาในร่ม
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร		X	X	X		ใต้ถุนคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม		X	X	X		หลังตึก ๕ คณะเทคโนโลยีฯ อุตฯ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		X	X	X		ชั้น ๒ หอประชุมศรีวชิรโชติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		X	X	X		อาคารวิทยสโมสร ศว.๑๑๕

X = วันที่มีการจัดประชุมเชียร์

แผนผังสถานที่การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ของสโมสรนักศึกษคณะ อ้อมจันทร์ฝั่งคบเพลิง

๑	๒	๓	๔	๕	๖
เทคโนโลยี เกษตรฯ	ครุศาสตร์	มนุษยศาสตร์ฯ	วิทยาการจัการ	วิทยาศาสตร์ฯ	เทคโนโลยี อุตฯ

** แผนผังที่นี้



อังคาร มนุษยศาสตร์ฯ	พุธ วิทยาการจัการ	พฤหัสบดี ครุศาสตร์	อังคาร วิทยาศาสตร์ฯ	พุธ เทคโนโลยี เกษตรฯ	พฤหัสบดี เทคโนโลยี อุตฯ
------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------

** ตารางการใช้อ้อมจันทร์ฝั่งมีหลังคา

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / ที่ปรึกษา : ผศ.สมบัติ พรหมเสนา
บรรณาธิการ : วิษิตา สุเมธเทพานันท์ / ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นิธิศ ปรงศักดิ์, จิตตรี จันท์รัมย์สงัด

